

“THỨC ĐẨY HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HÀNH ĐỘNG VÌ QUYỀN, LỢI ÍCH CHÍNH ĐẢNG CỦA NHÂN DÂN”

Kính thưa bà con cử tri!

Trước tiên, cho phép tôi xin bày tỏ lòng cảm kích với sự quan tâm của bà con cử tri có mặt tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri ngày hôm nay.

Tôi xin tự giới thiệu:

Tôi tên: Đặng Ngọc Huy

Sinh ngày: 25/12/1975

Quê quán: Huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

Hiện đang giữ chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính thưa bà con cử tri!

Tôi rất vui mừng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề cử, được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm và được Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi hiệp thương thống nhất giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Quảng Ngãi (gồm các huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Sơn Tinh và Bình Sơn) cũng như ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 tại huyện Bình Sơn. Đây vừa là vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm trước đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi. Vinh dự, tự hào vì được tham gia ứng cử vào cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương - Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Trách nhiệm vì là phải làm tròn bổn phận người đại biểu của dân, đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của cử tri cả nước mà trước hết là cử tri tỉnh nhà; trực tiếp tham gia thực hiện chức năng lập hiến và lập pháp; quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước cũng như tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh nhà.

Kính thưa bà con cử tri!

Với vị trí, kinh nghiệm và mối quan hệ quá trình công tác của mình, khi được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào ngày 23/5 tới đây cũng như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, tôi sẽ tập trung ưu tiên vào các nhóm nhiệm vụ trong tâm sau:

- ***Thứ nhất***, một trong những yêu cầu đang đặt ra trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là những

chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải được sớm triển khai trong thực tiễn và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như vậy mới hợp lý, hợp tình, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Do vậy, việc “gắn bó mật thiết, gần gũi, lắng nghe ý kiến cử tri” là sẽ nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tôi sẽ thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, đi thực tế cơ sở, tiếp công dân trong quá trình công tác để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri quan tâm để kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết; đồng thời làm cơ sở thảo luận, góp ý kiến hoàn thiện thể chế, đồng bộ hệ thống pháp luật, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách ở tỉnh để tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã xác định. Thống nhất nhận thức rõ trong hệ thống chính trị quan điểm Nhân dân là chủ thể, là vị trí trung tâm của chiến lược phát triển của đất nước, và phải thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước. Hay nói cách khác, mọi hoạt động của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên phải phục vụ lợi ích của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Cơ quan nhà nước các cấp phải lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhằm đáp ứng yêu cầu yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

- **Thứ hai**, tích cực nghiên cứu, đề xuất và cùng Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm, như: phát triển công nghiệp, phát triển du lịch và kinh tế biển, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường Cụ thể:

+ Huy động nguồn lực tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động. Tăng cường thu hút nhiều dự án đầu tư, chú trọng các dự án chế tạo, chế biến gắn với với thế mạnh phát triển lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh, hình thành chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, giải quyết hiệu quả đầu ra cho nông sản, khắc phục tình trạng “được mùa mất giá” thường tái diễn như trong thời gian qua; từ đó tăng thêm việc làm, thu hút con em ở lại quê hương sinh sống, lao động.

+ Phát triển du lịch mang bản sắc, đặc trưng riêng của Quảng Ngãi với đa dạng sản phẩm du lịch. Phát huy các giá trị di sản thiên nhiên, văn hoá, lịch sử đặc sắc tỉnh và kết nối với các tuyến du lịch khác của các địa phương trong vùng và cả nước để tạo sự hấp dẫn, mới mẻ, phát triển bền vững.

+ Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, khai thác tài nguyên biển hiệu quả, bền vững gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia. Phát huy yếu tố lợi thế là tỉnh tiếp giáp,

có hơn 130km bờ biển, truyền thống đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, phát triển hệ thống cảng để phát triển mạnh nghề biển; làm cơ sở gắn kết cho phát triển hệ thống dịch vụ hậu cần và các ngành nghề khác; bảo đảm quyền tham gia và hưởng của người dân.

+ Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững; quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách đối với đối tượng có công cách mạng với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau.

+ Chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục; nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trước hết, cải thiện chất lượng khám chữa, bệnh, vấn đề y đức ở một số cơ sở y tế nhằm củng cố sự tin tưởng, yên tâm của người dân Quảng Ngãi, không phải cứ có bệnh là đi khám, chữa bệnh ở các bệnh viện ngoài tỉnh.

+ Tham gia xây dựng chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện cho trí thức trẻ phát huy trí tuệ, đóng góp sức lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước và tỉnh nhà; ưu tiên giải quyết việc làm, nhất là việc làm cho người nghèo, cho thanh niên và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.

+ Quan tâm, tăng cường đầu tư cho vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên đảo; tập trung các nguồn lực để thực hiện đạt kết quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, trong đó, đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả 02 Chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

- **Thứ ba**, tập trung thúc đẩy cải cách hành chính, trong đó, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm cải thiện tốt hơn môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động; tăng nguồn thu nhập của nhân dân.

- **Thứ tư**, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phòng chống thiên tai, bão, lũ; ứng phó đối với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại.

- **Thứ năm**, kiến nghị, yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung xử lý, giải quyết những vấn đề bà con cử tri quan tâm, lo lắng, bức xúc trong tình hình hiện nay như: vệ sinh an toàn thực phẩm; chất lượng giáo dục, y tế; an toàn giao thông; ma túy, trộm cắp; an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tham nhũng, lãng phí...

- **Thứ sáu**, Chú trọng công tác triển khai thực hiện công tác giám sát, đặc biệt là giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- **Thứ bảy**, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ra sức nâng cao ý thức trách nhiệm, phục vụ nhân dân, đem lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, để nhân dân yên tâm sản xuất - kinh doanh, sống trong một môi trường yên bình, hạnh phúc.

Kính thưa bà con cử tri!

Tôi nghĩ các vấn đề trên là cơ bản, thiết thực cần quan tâm trong thời gian đến. Sự tín nhiệm của bà con cử tri là động lực hết sức to lớn, tôi nguyện luôn phấn đấu suốt cả nhiệm kỳ, thực sự gương mẫu, thực hành tiết kiệm; đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, không tham nhũng, lãng phí, các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu và các hành vi trái pháp luật để không làm giảm sự tín nhiệm của bà con cử tri, không phụ tình cảm sâu nặng của đảng bộ tỉnh, nhân dân Quảng Ngãi đối với bản thân tôi. Đồng thời, cũng mong bà con cử tri luôn theo dõi, giám sát và góp ý kiến để bản thân kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện bản thân, thực hiện tốt hơn vai trò người đại biểu của dân.

Cũng do điều kiện về thời gian có hạn, không trình bày được hết và chi tiết những dự định khi được làm người đại biểu, đại diện cho cử tri tỉnh nhà, tôi xin phép được kết thúc phần trình bày của mình. Một lần nữa xin kính chúc bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!
